

พระเจ้าแผ่นดิน

นำเสนอเมื่อ : 8 ธ.ค. 2557

พระเจ้าแผ่นดิน

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ฌ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

นับจากนี้ไปวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีไม่เป็นเพียงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือวันพ่อแห่งชาติ ที่พสกนิกรชาวไทยมีความปีติยินดีจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเท่านั้น หากจะเป็นวันสำคัญที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพร้อมกันจัดงานเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน

เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) พร้อมกับประกาศในปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soil 2015) โดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก

ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เมื่อ 16 เมษายน 2555 และขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก

นั้นแสดงถึงโลกได้เฝ้าติดตามประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง ตลอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาตลอด

เพราะคุณค่าของดิน เป็นแหล่งสร้างความมั่นคงทางอาหารที่มีคุณค่ายิ่งต่อพลเมืองโลก

หากดินดีมีความปลอดภัย ย่อมส่งผลผลิตช่วยลดปริมาณผู้หิวโหยและขาดอาหาร นำไปสู่การลดปัญหาความยากจน ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

เชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยคงนึกถึงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงงานไปทุกพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางพสกนิกรทั่วประเทศ โดยไม่เคยมีวันหยุดที่พระองค์จะไม่ทรงงาน แม่ทรงพระประชวร

จำได้ว่าครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยมีพระราชดำรัสถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรับสั่งถึงความหมายของพระนาม "ภูมิพล" กับพระองค์ว่า

"อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟังแล้วก็กลับมาทรงคิดและมีพระราชปรารภว่า "แม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้เราทำงานแก่ประชาชน"

วันนี้ ทุกอย่างประจักษ์ทั้งโลกแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมากกว่า "พระเจ้าแผ่นดิน"

ที่มา [ข่าวสดออนไลน์](#) วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2557